

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชมรม STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน
๑	นางเดือนเพ็ญ เคียนบัน	สาธารณสุขอำเภอสวี	สสอ.สวี
๒	นางสุวรรณี จันทร์น้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.สวี
๓	นายฆทณัฐ อิศระ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.สวี
๔	นางวิชุดา คมขำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.สวี
๕	นายชัยพร เพ็ชรเวช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.สวี
๖	นางสาวกัลยา ถึงเสียบญวน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.สวี
๗	นางสาวสาวิตรี สังโยชะ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.สวี
๑๐	นายบัญชา นัยสุข	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.ท่าหิน
๑๒	นางณิชกานต์ พรหมเล็ก	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.ท่าหิน
๑๓	นางพรชนัน ตันติธัญญากร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ด่านสวี
๑๗	นางสมเพ็ญ หลีตจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.เขาทะเลลู
๑๙	นายรัตนพล พลวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.เขาทะเลลู
๒๑	นายวิทยา แก้วประไพ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.นาสัก
๒๒	นางจันทร์ธิดา ศรีคง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.นาสัก
๒๕	นางพวงทอง หนูภักดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ปากแพรก
๒๗	นางสาวนภาพร กล้าพัก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ครน
๓๒	นางจุฑามาศ อุปานันท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ทุ่งระยะ
๓๔	นางสาวนฤธิ์กา แก้ววารี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.ทุ่งระยะ
๓๕	นางสุมาลี พรหมหม่อม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.วิสัยใต้
๓๖	นายศิริชัย กลิ่นสุข	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.วิสัยใต้
๓๙	นายเฉลิมพร จันทร์ทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.สวี
๔๐	นางยุวรรดา แซ่มเทศ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.สวี
๔๔	นางสาวจุไรวรรณ บุญกาย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.เขาค่าย
๔๘	นางเบญจมาศ ตันดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านไทยพัฒนา
๔๙	นางสาวพรเพ็ญ ประยูรกิจ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.บ้านไทยพัฒนา
๕๒	นางสาวหฤทัย ไทยวงษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านแก่งกระทิง
๕๓	นายณัฐวัตร เพชรโสม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านแก่งกระทิง
๕๕	นางกมลทิพย์ กาญจนมล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.บ้านน้ำฉา
๕๙	นายวิษณุ ทองแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านคลองน้อย
๖๑	นางสาวณัฐพร เพราพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านคลองน้อย
๖๓	นายวิสันต์ สมตน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านดอนทราย
๖๖	นางสาวปิ่นมณี คงสวี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านควนสามัคคี